

Số: /UBND-VHTT  
Báo cáo kết quả duy trì hoạt động  
Câu lạc bộ dân ca Ví - Giặm

Nam Phúc Thăng, ngày 19 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: - Phòng Văn hóa - Thông tin.

Thực hiện Công văn số 3808/UBND - VHTT ngày 16 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc báo cáo định kỳ quốc gia đối với di sản Dân ca, Ví – Dặm Nghệ Tĩnh. Ủy ban nhân dân xã Nam Phúc Thăng báo cáo hoạt động Câu lạc bộ Dân ca Ví - Giặm xã Nam Phúc Thăng với các nội dung sau:

### **1. Kết quả duy trì hoạt động Câu lạc bộ Dân ca Ví - Giặm:**

Sau khi sáp nhập ba xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc và Cẩm Thăng thành xã Nam Phúc Thăng vào ngày 1/1/2020 và Câu lạc bộ Dân ca, Ví Dặm xã Nam Phúc Thăng được thành lập sau khi sáp nhập xã. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là loại hình nghệ thuật độc đáo, được sáng tạo lưu truyền trong nhân dân và được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, thời gian qua, UBND xã Nam Phúc Thăng đã có nhiều giải pháp để duy trì và phát triển các hoạt động dân ca, ví giặm trên địa bàn, đặc biệt là tăng cường các hoạt động giao lưu, biểu diễn của các CLB phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, bám sát quy chế hoạt động Ban chủ nhiệm CLB xã đã tham mưu kịp thời với Cấp ủy- chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể trong quá trình hoạt động. Tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua hình thức sân khấu hóa bằng các làn điệu Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh. Truyền dạy các làn điệu dân ca Ví – Giặm cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Từ khi thành lập đến nay CLB dân ca ví giặm xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đó là: CLB đã xây dựng được nhiều tiết mục đặc sắc với chủ đề phong phú lồng ghép với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu; Tại các ngày Lễ lớn của đất nước và địa phương như ngày Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ngày kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc... hay tại các kỳ Đại hội các tổ chức Chính trị - Xã hội, câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Nam Phúc Thăng đã đóng góp những tiết mục dân ca, ví giặm đặc sắc.

Năm 2024 đã xây dựng tiết mục dân ca ví dặm tham gia liên hoan tiếng hát dân ca toàn huyện, xây dựng ba tiết mục tham liên hoan tiếng hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nhân dịp lễ khai trương du lịch Thiên Cầm. Bé Nhật Anh được tham gia thi liên hoan dân ca ví dặm do Đài truyền hình tỉnh tổ chức. Tham gia cuộc thi Tuyên truyền viên đạt giải nhì cụm. Thi công tác dân vận của đảng đạt

giải nhì toàn huyện. Thành viên câu lạc bộ còn tích cực đóng góp năng khiếu của mình cùng đội tuyển của huyện tham gia các cuộc thi cấp tỉnh

Phối hợp với Hội Người cao tuổi xã tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát Người Cao tuổi năm 2024, lựa chọn 02 tổ khúc dân ca tự biên tham gia liên hoan tại huyện đạt giải Nhì toàn huyện. Câu lạc bộ dân ca của xã tham gia cùng hội thi hòa giải viên đạt giải Nhì cấp huyện. Các câu lạc bộ cấp thôn hoạt động hiệu quả, là CLB nòng cốt hỗ trợ thôn trong các hội thi hội diễn tại xã.

Mỗi tháng Câu Lạc bộ duy trì sinh hoạt 1 lần tại Trung tâm học tập cộng đồng của xã. Đặc biệt, ngoài việc sưu tầm, tập luyện các làn điệu dân ca có sẵn, Ban chủ nhiệm Câu Lạc bộ cũng đã dành nhiều thời gian, duy trì hoạt động viết lời mới phù hợp với từng sự kiện mà CLB tham gia biểu diễn.

Ngoài việc phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương CLB luôn phát huy tốt vai trò của mình đó là phát triển, giới thiệu Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh tới nhân dân trong và ngoài huyện, biểu diễn giới thiệu với các đoàn tham quan trải nghiệm tại xã nhà

Câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Nam Phúc Thăng được thành lập năm 2020. Gồm có Ban chủ nhiệm và 17 thành viên đến nay kiện toàn bổ sung có tất cả 20 thành viên.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ duy trì Câu lạc bộ dân ca ví giặm 5 triệu đồng/năm, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã mua sắm thêm một số dụng cụ tập luyện, hỗ trợ trang phục cho các thành viên tham gia biểu diễn.

## **2. Khó khăn và đề xuất kiến nghị**

### *a. Khó khăn*

- Với nguồn hỗ trợ duy trì câu lạc bộ dân ca ví giặm 5 triệu đồng/năm quá thấp, bên cạnh đó ngân sách địa phương không phân bổ, nên khó đáp ứng được việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

-Thành viên của Câu lạc bộ thường xuyên biến động do phải đi làm ăn xa, công tác và học tập nên không ổn định cho việc xây dựng và biên soạn các tiết mục mới.

### *b. Kiến nghị*

- Cần có chính sách hỗ trợ đảm bảo hoạt động Câu lạc bộ dân ca ví giặm với mức cao hơn quy định 5 triệu đồng/năm.

## **3. Phương hướng hoạt động Câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Nam Phúc Thăng thời gian tiếp theo.**

- Sinh hoạt đàn hát dân ca ở các câu lạc bộ duy trì thường xuyên, 1 tháng sinh hoạt một đến hai lần. Mỗi quý cần có những tổng kết, đánh giá hiệu quả. Nội dung sinh hoạt cần được lên kế hoạch, cụ thể về thời gian, bài tập, tránh sinh hoạt hình thức, qua loa.

- Tham gia hội thi liên hoan dân ca ví giặm ở huyện và các liên hoan khu vực, cum để có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

- Tập trung xây dựng và phát triển mạng lưới câu lạc bộ dân ca, nòng cốt không chỉ các câu lạc bộ xã như hiện nay mà còn xây dựng câu lạc bộ ở các thôn, xóm.

- Cần có chương trình hành động cụ thể, văn bản hướng dẫn từ phía cơ quan chức năng để hướng các câu lạc bộ đi vào tổ chức, hoạt động đúng hướng, có hiệu

quả, đạt chất lượng nghệ thuật tốt. Hàng quý, tháng cần tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các chủ nhiệm có đủ năng lực quản lý, hướng dẫn các thành viên câu lạc bộ các hoạt động: tự sáng tác, đặt lời mới, dàn dựng các tiết mục, chương trình lớn, nhỏ, sử dụng các nhạc cụ...

UBND xã Nam Phúc Thăng báo cáo kết quả duy trì hoạt động Câu lạc bộ dân ca ví Giặm xã, để UBND huyện có kế hoạch chỉ đạo giúp đỡ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng VH TT;
- Lưu: VT, VH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thụ**